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โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ 
  
 วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  และ 
นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

 ก่อนเปิดการประชุมนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ได้อนุญาตให้สมาชิก
วุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที ่เกี ่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใดตามข้อบังคับ  
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จ านวน ๑๔ คน เป็นเวลาพอสมควร 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุม  และด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม        (ไม่มี) 
 
  (๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม   (ไม่มี) 
 
  (๓) กระทู้ถำม                              (ไม่มี) 
 
 (๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว     จ ำนวน ๓ เรื่อง 

 
   ผลกำรพิจำรณำ 

 ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น (พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช) ประธาน
คณะอนุกรรมาธิการโครงสร้าง หน้าที่และอ านาจส าหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป (นายสุชัย  บุตรสาระ)  
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ (นายสุวิชชา  เพ็งไพบูลย์) ได้ร่วมเสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม 
สรุปได้ว่า รายงานการพิจารณาศึกษาดังกล่าว เป็นการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการร่วมมือกัน  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความร่วมมือกันในการจัดท าบริการสาธารณะ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสหการ และความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมาธิการ
การปกครองท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งท่ี ๑๐ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งท่ีสอง) 

วันอังคำรท่ี 1๖ มกรำคม ๒๕๖๗ 
 ๒๕๖๖ 
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด้วยกันเอง หรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน 
ในการจัดท าบริการสาธารณะในท้องถิ่น พบว่า ในการจัดท าบริการสาธารณะของ อปท. มีกฎหมาย 
หลายฉบับที่ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการไว้ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกฎหมายที่กล่าวมามีการก าหนดแนว
ทางการท าความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง หรือความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ
หรือความร่วมมือกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะในหลากหลายรูปแบบ  
เช่น (1) การว่าจ้าง (Out Sourcing) (2) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public - Private 
Partnership - PPP) (3) สหการ (Co - operative) (4) กิจการพาณิชย์และกิจการเพ่ือสังคม (Local Public 
Enterprise and Social Enterprise) (5) การจัดบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (6) การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
และ (7) การร่วมกับบุคคลอื่นโดยการก่อตั้งบริษัทจ ากัดหรือถือหุ้นในบริษัทจ ากัด  อย่างไรก็ตาม  
การท าความร่วมมือกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง หรือความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  
หรือความร่วมมือกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะนั้น มีปัญหาด้านข้อกฎหมายและปัญหาด้านอื่น ๆ 
หลายประการ  ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอแนะ จ านวน ๒ ด้าน ดังนี้ 

 ๑) ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย ควรแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท. ทุกรูปแบบให้มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดตั้งสหการเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะร่วมกันได้ ให้สามารถจัดตั้งบริษัทจ ากัด  
หรือถือหุ้นในบริษัทจ ากัดเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะ แก้ไขประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะของ อปท. โดยให้ อปท. ที่มี พ้ืนที่ 
ที่ ไม่ติดต่อกัน ไม่ว่ าจะอยู่ ในจั งหวัดเดียวกันหรือต่างจั งหวัดก็สามารถท าความตกลงร่วมมือกัน 
เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะได้ ตลอดจนรัฐบาลควรเร่งรัดเสนอให้มีการพิจารณาและประกาศใช้ร่างประมวล
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การรวม อปท. เป็นไปอย่างเหมาะสม ตามรายงานการพิจารณาศึกษา 
เรื่อง การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ตามร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่วุฒิสภา 
ได้เคยเสนอรัฐบาลแล้ว 

 ๒) ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย รัฐบาลควรก าหนดนโยบายและพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน
ในกิจการที่ อปท. จะจัดท าบริการสาธารณะร่วมกัน รวมทั้งสั่งการให้ทุกส่วนราชการ ทั้งส่วนกลางและ  
ส่วนภูมิภาคสนับสนุนภารกิจในการด าเนินการร่วมกันในการจัดท าบริการสาธารณะของ อปท. ควรศึกษา 
ความเป็นไปได้เกี่ยวกับผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบอื่น ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด และควรแบง่
ภารกิจเพ่ือเป็นแนวทางให้ อปท. ใช้ในการด าเนินการสร้างความร่วมมือ รวมถึงสนับสนุนผู้บริหารท้องถิ่น  
ให้มีทัศนคติและให้ความส าคัญกับการร่วมมือจัดท าบริการสาธารณะ  นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการ 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ) และกระทรวงมหาดไทยควรชี้แจง ซักซ้อม
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการท าความตกลงร่วมมือกันในการจัดท าบริการสาธารณะของ อปท. ตามประกาศ ก.ก.ถ. 
เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนติดตามและประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า เห็นด้วยกับรายงานพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว แต่อยากให้ข้อเสนอแนะ  
ได้ไปถึง ก.ก.ถ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง เพราะมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นประธาน ข้อเสนอแนะจะได้รับการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และควรมีการจัดสรรงบประมาณให้กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และเทศบาลแต่ละแห่ง  
ให้มากขึ้นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และควรก าหนดขอบเขตของการจัดท าบริการสาธารณะให้ชัดเจน 
ว่าการจัดท าบริการสาธารณะที่ต้องด าเนินการโดยใช้งบประมาณของ อปท. จ ากัดขอบเขตแค่ไหน  
หรือการจัดท าบริการสาธารณะแบบใดต้องใช้งบประมาณส่วนกลาง และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เคยเสนอแล้ว อยู่ในขั้นตอนใด รวมทั้งต้องให้ความรู้ในการจัดท าบริการสาธารณะ การจัดซื้อจัด
จ้าง ระเบียบการเงินการคลังแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อปท. อบต. หรือเทศบาล และการปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ควรมีการบูรณาการการท างานร่วมกันทั้งจังหวัด ระหว่างสมาชิก อบจ. สมาชิก อบต. 
หรือสมาชิกเทศบาล นอกจากนี้  อยากเสนอแนะปัญหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของโครงการ “ขุดดินแลกน้ า”  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน  
พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อท้องถิ่นมาก ควรต้องมีการก าหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจนและต้องมี
การปฏิบัติให้ถูกต้อง เพราะความไม่ชัดเจนของกฎหมายและการตีความที่ผ่านมาท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ 
ส่งผลให้โครงการที่จะด าเนินการล่าช้าออกไป จึงควรแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ระดับกระทรวง 
หรือกรมเป็นผู้ปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว รวมทั้งขอเสนอแนะเรื่องการร่วมมือกันของ อปท.  
ในการจัดสรรงบประมาณจัดหานมโรงเรียนและการช่วยเหลือวัดและโรงเรียน ควรมีการปรับปรุง เนื่องจาก
กรณีนมโรงเรียนเกิดปัญหาว่า เมื่อมีการย้ายโรงเรียน โรงเรียนแห่งใหม่ไม่ได้จัดสรรไว้ให้ เด็กไม่ได้นมโรงเรียน 
จึงควรให้งบจัดสรรในกรณีนี้คืนไปยังกระทรวงศึกษาธิการ หรือการช่วยเหลือวัดและโรงเรียน ในอดีตสามารถ 
น างบประมาณของ อปท. ไปช่วยเหลือได้  แต่ปัจจุบันมีข้อจ ากัด อปท.สามารถช่วยได้บางส่วนโดยวัด 
หรือโรงเรียนต้องหางบประมาณเอง ร้อยละ ๒๕ ซึ่งท าให้วัดและโรงเรียนล าบากในการจัดหางบประมาณ 
มากขึ้น รวมถึง อปท.สามารถสนับสนุนงบประมาณลงทุนร่วมกันกับเอกชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ  
แบบ “สหการ” เช่น ลงทุนกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ซื้อรถฉุกเฉิน หรือจัดสรรเงินให้เป็นค่าป่วยการ 
แก่อาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ได้หรือไม่ เพราะการด าเนินการดังกล่าวถ้าด าเนินการ 
ไม่ถูกต้อง อาจมีความผิดตามกฎหมายได้ ตลอดจนขอเสนอแนะในการท ารายงานว่า เมื่อมีการเสนอ 
ให้แก้ไขกฎหมาย ควรต้องมีการระบุรายละเอียดว่าต้องการแก้ที่ประเด็นใด หรือแก้ไขที่ข้อความใด 

 ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น (พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช) อนุกรรมาธิการ
และเลขานุการ (นายสุวิชชา  เพ็งไพบูลย์) ตอบชี้แจงว่า จากการหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน) 
ซึ่งได้รับมอบหมายใหเ้ป็นประธาน ก.ก.ถ โดยมีผู้แทนของ อปท. เข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหลายประการ 
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ถือว่าเป็นการผลักดันปัญหาและข้อเสนอแนะไปถึง ก.ก.ถ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ส่วนเรื่องการจัดตั้ง
สหการนั้น เทศบาล กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยาสามารถจัดตั้งสหการได้แต่ อบจ. หรือ อบต. ไม่สามารถ
จัดตั้งสหการได้ อีกทั้ง กรณีของเทศบาลจะจัดตั้งสหการได้ก็เฉพาะการด าเนินการร่วมกันของเทศบาลเท่านั้น 
ไม่สามารถร่วมกับ อบจ. อบต. กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยาได้ และการจัดตั้งและยกเลิกสหการของ อปท. 
กฎหมายก าหนดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งเป็นการด าเนินการที่ยุ่งยากและซับซ้อน อีกทั้ง ไม่มีกฎหมาย
ก าหนดรูปแบบ โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ สถานะของสหการ ตลอดจนแนวทาง หลักเกณฑ์ ขอบเขตและวิธีการ
บริหารจัดบริการสาธารณะของสหการ เช่น การบริหารการงบประมาณและการคลัง การพัสดุ การบริหารบุคคล 
เป็นต้น ท าให้ที่ผ่านมาเทศบาล หรือกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาไม่มีการเสนอจัดตั้งสหการไปยัง
กระทรวงมหาดไทย ส่วนการลงทุนร่วมกันระหว่าง อปท.กับเอกชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการด าเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541 ก าหนดไว้ว่า “ลักษณะ 
การลงทุน ให้ระบุลักษณะของการลงทุน กิจการพาณิชย์ เช่น ลงทุนเอง หรือจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่  
หรือในรูปแบบสหการ หรือเอกชนร่วมลงทุน” แต่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
มิได้บัญญัติให้ อบจ. มีอ านาจจัดตั้งสหการ ดังนั้น ระเบียบดังกล่าวเป็นการก าหนดไว้เกินกว่าที่พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 บัญญัติไว้  อีกทั้งกรณีระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และค่าป่วยการ  
อสม. อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข และ อปท.มีหน้าที่ในการประสานงานตามกฎหมาย 
ที่ให้อ านาจ อปท.ในการสนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉินเท่านั้น ส่วนประเด็นการจัดสรรงบนมโรงเรียนอาจจะคืน
งบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ เพราะรวมอยู่ในงบประมาณร้อยละ ๒๙ ที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ อปท. 
ประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการท ารายละเอียดเรื่องกฎหมายที่ต้องการแก้ไขในรายงาน เ นื่องจาก 
มีรายละเอียดอยู่ในข้อสังเกตของเล่มรายงานแล้ว และมีจ านวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ จึงไม่ได้ 
น ามาเขียนไว้ในข้อเสนอแนะหรือภาคผนวก ตลอดจนร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....  ที่วุฒิสภาได้เสนอ  
ขณะนี้อยู่ที่ส านักกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย เพ่ือเตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว  

 ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร 
และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป  

 

 

   

 

   ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมาธิการ 
การพาณิชย์และการอุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว 
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  ผลกำรพิจำรณำ 
  ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม  (นางอภิรดี  ตันตราภรณ์)  
รองประธานคณะกรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก  
(นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์) ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
(พลเอก วีรัณ  ฉันทศาสตร์โกศล) และโฆษกคณะกรรมาธิการในฐานะประธานคณะท างานศึกษาแนวทาง  
ในการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (นายสาธิต  เหล่าสุวรรณ) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม 
สรุปได้ว่า วิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยฟ้ืนฟูและพัฒนาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจากการศึกษาพบปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมวิ สาหกิจ 
เพ่ือสังคม ได้แก่ การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม เงื่อนไขและข้อจ ากัดของกองทุน
ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ขาดมาตรการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนให้แก่วิสาหกิจ  
เพ่ือสังคม วิสาหกิจเพ่ือสังคมไม่สามารถเข้าถึงการขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณหรืออื่นใด 
จากกองทุนหมุนเวียนได้ ขาดฐานข้อมูลและการบูรณาการเพ่ือการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
ขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ แนวทางในการประเมินผล
กระทบทางสังคมไม่มีความชัดเจนและมีค่าใช้จ่ายสูง ขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน เช่น ระหว่าง
วิสาหกิจเพ่ือสังคมทั้งในพ้ืนที่เดียวกันและที่ด าเนินกิจการใกล้เคียงหรือเหมือนกัน ระหว่างหน่วยงาน  
ที่สนับสนุนด้านเงินทุน หรือระหว่างบริษัทที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมขนาดใหญ่และวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ขนาดเล็ก ขาดแนวทางและรายละเอียดที่ชัดเจนในการรับบริจาคเงินเข้ากองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
และขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการท าธุรกิจ การตลาด และการประชาสัมพันธ์ โดยมีข้อเสนอเชิงปฏิบัติ  
ขอ้เสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอเชิงนิติบัญญัติเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุง แก้ไขพัฒนา และส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้ 
   ๑. ข้อเสนอเชิงปฏิบัติ ควรสร้างการรับรู้ส าหรับวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือสร้างการมีส่ วน
ร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เร่งสร้างการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายวิสาหกิจเพ่ือสังคมด้วยระบบการจับคู่
คณาจารย์/อาจารย์ ระหว่างวิสาหกิจเพ่ือสังคมและมหาวิทยาลัย และพัฒนาระบบการจับคู่กันระหว่าง
วิสาหกิจเพื่อสังคมขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ควรก าหนดแนวทางและมาตรการที่ชัดเจนในการรับบริจาคเงิน 
เข้ากองทุนและการบริหารกองทุน และควรจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินผลกระทบทางสังคม  
ให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมและส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือในการวัดผลกระทบ 
ทางสังคมตามหลักการของการสร้างเครื่องมือการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน   
  ๒. ข้อเสนอเชิงนโยบาย ควรจัดการฝึกอบรมเพ่ือท าความเข้าใจกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
ในหลักการและแนวทางในการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินของรัฐควรจะพิจารณา  
ผ่อนผันหลักเกณฑ์ในการขอกู้เงินให้วิสากิจเพ่ือสังคมโดยพิจารณาถึงผลการประเมินผลตอบแทนทางสังคม 
จากการลงทุนในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ควรพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลแบบครบวงจรเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเพ่ือ เพ่ิมศักยภาพ 
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การแข่งขันของวิสาหกิจเพ่ือสังคม เร่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ให้แก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือสร้างความมั่นใจในการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย 
และพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่วิสาหกิจเพ่ื อสังคม และพัฒนาหลักสูตร 
เตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา ในทุกระดับเพ่ือสร้างการรับรู้ในวงกว้าง รวมทั้ง  
ควรเสริมสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศของวิสาหกิจเพ่ือสังคมทั้งในเรื่องการวางกรอบกฎหมาย  
การเข้าถึงทุนและบริการทางการเงิน การเข้าถึงตลาด การสนับสนุนเชิงโครงสร้าง และการพัฒนา 
ด้านการศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ 
   ๓. ข้อเสนอเชิงนิติบัญญัติ ควรแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวด ๓ ส่วนที่ ๒ เรื่อง กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อให้กองทุนได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนรายปี
ตามความเหมาะสม และควรแก้ไขพระราชบัญญัติเฉพาะหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมุนเวียน  
ให้สามารถช่วยเหลือวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ 

   ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม  
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคมให้มีความเติบโตและยั่งยืน ควรผลักดันให้มีสถาบันวิทยาการวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ือส่งเสริม  
การเรียนรู้ในการประกอบธุรกิจ ผลักดันให้มีแหล่งเงินทุนอื่นเพ่ิมเติมด้วยการน าเงินในบัญชีเงินฝาก  
ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน ๑๐ ปี และสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ได้ขึ้นเงิน มาจัดตั้งเป็นกองทุนเพ่ือให้วิสาหกิจ
เพื่อสังคมเข้าถึงได้ ส่งเสริมด้านการตลาดและการซื้อขายออนไลน์ด้วยการจัดท าแอปพลิเคชันเพื่อรวมสินคา้
วิสาหกิจเพ่ือสังคมและแผนที่ตั้งของวิสาหกิจเพ่ือสังคมทั่วประเทศ รวมทั้งควรเพ่ิมศักยภาพของวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม ได้แก่ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมต้องมีการประมวลผลการด าเนินงานของวิสาหกิจ  
เพ่ือสังคมเพ่ือให้เห็นถึงจุดเด่น กลไกการขับเคลื่อน ปัญหาและอุปสรรค และนวัตกรรมที่แสดงความเป็นไป
ได้ทางธุรกิจ พัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้เป็นธุรกิจ New S-curve เพ่ือให้มีโอกาสในการเติบโตในรูปแบบ
ก้าวกระโดดและเป็นที่ยอมรับของสังคม รณรงค์ให้ภาครัฐ เอกชนและประชาชนจัดซื้อเพื่อช่วยและส่งเสริม
สังคม สนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีคุณค่าต่อสังคมและผลักดันให้ธุรกิจเอกชนรายใหญ่ซึ่งมีความพร้อม  
มาด าเนินกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคม นอกจากนี้ ควรสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การด าเนินธุรกิจและการลงทุนเพ่ือสังคม อย่างไรก็ดี ควรส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจเพ่ือสังคม  
มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได ้โดยไม่ต้องรองบประมาณหรือการสนับสนนุจากภาครฐั ด้วยการรวมกลุ่ม 
ในชุมชนและเพ่ิมสิทธิประโยชน์ด้านการเงินด้วยเงินกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ การได้รับยกเว้นภาษี และสิทธิ
ประโยชน์ตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 

   จากนั้น ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม (นางอภิรดี  ตันตราภรณ์) 
ได้ขอรับประเด็นข้ออภิปรายของสมาชิกเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

   ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร 
และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 



๗ 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

 

 

   ผลกำรพิจำรณำ 
 ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (นายเจตน์ ศิรธรานนท์) ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

และประธานคณะอนุกรรมาธิการสร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันก่อนรักษา (นายพิศาล มาณวพัฒน์)  
และอนุกรรมาธิการ (รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ  และนายไพโรจน์ เสาน่วม) ได้ร่วมกันเสนอรายงาน
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการได้พิจารณาปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานสร้างเสริม 
สุขภาวะ การป้องกันโรค การสร้างองค์ความรู้ และสร้างความรอบรู้  (Health Literacy) ในการดูแลสุขภาพ 
ของประชาชน ทั้งเชิงนโยบายและเน้นการน าลงสู่ภาคปฏิบัติของรัฐ น ามาซึ่งข้อค้นพบที่ส าคัญเกี่ยวกับ 
การสร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันก่อนรักษาในด้านต่าง ๆ และข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ไขปัญหา ได้แก่ 
๑) ด้านนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และกลไกการด าเนินงาน พบว่า ระบบสาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ยังขาดการบูรณาการร่วมกัน เกิดจุดอ่อนกับการแก้ไขปัญหากรณีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) กระทรวง
สาธารณสุข ควรตั้งงบประมาณเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค NCDs เป็นการเฉพาะแยกจาก 
งบรักษาพยาบาล ก าหนดผู้บริหารและกรมผู้เป็นเจ้าภาพหลักให้ชัดเจน ๒) ด้านการสร้างความร่วมมือ 
และบูรณาการงานภาคีเครือข่าย ควรกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง โดยให้ท้องถิ่น
และชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการเรื่อง สร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันก่อนรักษา และการตรวจจับสารปนเปื้อน 
ในตลาดชายแดน ตลาดชุมชน ส่วนราชการส่วนกลางควรสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้ท าโครงการกิจกรรมต่าง ๆ  และมีความเป็นอิสระ กระทรวงศึกษาธิการควรดูแลสร้างเสริมสุขภาวะ ต้องเริ่ม
ตั้งแต่ทารกในครรภ์และต้นน้ า คือ โรงเรียน โดยให้ความรู้ด้านสุขภาวะกับเด็กตั้งแต่ปฐมวัย อีกทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชนควรร่วมมือกัน อาทิ สร้างแอปพลิเคชั่น “สุขภาพดีมีคืน” ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลในโรงพยาบาล 
ให้ทุกคนสามารถเช็คสถานะสุขภาพของตนเองได้ และสนับสนุนการจัดบริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ
ทั้งในระดับนโยบายประเทศและระดับพ้ืนที่ เป็นต้น   

 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม  
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า ปัจจุบันกรมสรรพสามิตใช้มาตรการ
จัดเก็บภาษีการบริโภคจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ หรือเรียกว่าภาษีความหวาน 
ก าหนดอัตราภาษีตามปริมาณความหวานต่อมิลลิกรัมเป็นขั้นบันได ท าให้สามารถเพ่ิมปริ มาณสินค้า 
ที่มีปริมาณความหวานลดลงได้ อีกทั้งการแสดงปริมาณน้ าตาลในฉลากผลิตภัณฑ์ชัดเจน ท าให้ผู้บริโภค
สามารถเลือกบริโภคได้อย่างปลอดภัยต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ควรพิจารณาลดความหวาน 
ลง ได้แก่ ยาของเด็ก นอกจากนี้กรมสรรพสามิตจึงควรสนบัสนนุในเรื่องของภาษีความเคม็ อาจก าหนดอตัรา
ภาษีตามปริมาณโซเดียมในส่วนผสมของอาหารเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการหันมาลดปริมาณโซเดียม  

 ๔.๓ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง สร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันก่อนรักษา 
ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซ่ึงคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 



๘ 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
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โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น มุ่งผลิตสินค้าที่เป็นประโยชน์ทางสุขภาพของประชาชนในราคาที่ประชาชน
เข้าถึงได้ อีกทั้งควรประชาสัมพันธ์ให้ลดอาหารประเภทมัน หรือมีไขมันแอบแฝงอยู่ในปริมาณมาก  
หากร่างกายได้รับปริมาณไขมันมากเกินไปก็จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มากยิ่งขึ้น 
จึงควรเลือกทานอาหารเพ่ือสุขภาพ มีปริมาณความหวาน เค็ม มัน ที่เหมาะสมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การกิน ลดอาหารทอด ย่าง บริโภคผลไม้เพ่ิมขึ้น เป็นต้น  นอกจากนี้ เสนอให้รัฐควรเร่งผลิตบุคลากร  
อาทิ ครูพลศึกษา ครูด้านนันทนาการเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ในเรื่องสุขภาพ อีกทั้งสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
แจกจ่ายไปยังโรงเรียนหรือชุมชนทั่วไป รณรงค์ให้คนออกก าลังกาย เมื่อสุขภาพแข็งแรงช่วยลด 
โรคได้  นอกจากนี้  รัฐควรเร่งป้องกันและประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนตระหนักในโทษของบุหรี่ไฟฟ้า  
รวมถึงบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (นายเจตน์ ศิรธรานนท์) ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
และประธานคณะอนุกรรมาธิการสร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันก่อนรักษา (นายพิศาล มาณวพัฒน์) 
และอนุกรรมาธิการ (รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ  และนายไพโรจน์ เสาน่วม) ได้ตอบข้อซักถาม  
สรุปได้ว่า มาตรการภาษีความเค็มมีใช้แล้วในต่างประเทศ การผลิตอาหารส าเร็จรูปมีการก าหนดจ านวน
โซเดียม ส่งผลให้ประชาชนลดอาหารที่มีความเสี่ยง ส่วนของไทยได้มีการส ารวจแหล่งอาหารท้องถิ่น  
ตลาดนัด ใช้เครื่องวัดความเค็ม (Salt Meter) วัดระดับโซเดียมในอาหารได้ง่าย สามารถแสดงผลได้เลยว่า
โซเดียมอยู่ ในระดับความเค็มที่ เหมาะสมกับผู้บริโภคหรือไม่  ประชาชนส่วนใหญ่มักซื้ออาหาร 
โดยค านึงถึงราคาถูกมากกว่าคุณภาพ ภาครัฐจึงควรสนับสนุนให้การจัดซื้อจัดจ้างอาหารในรัฐ  
หรือเอกชน มีก าหนดคุณสมบัติว่าต้องไม่หวานเค็มมันเกินไป แต่เนื่องจากอาหารสุขภาพมักมีรสชาติไม่อร่อย 
จึงควรเพ่ิมสารทดแทนท าให้อาหารรสชาติดีขึ้น อีกทั้งควรมีราคาต่ าเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้และ  
หันมาบริโภคอาหารสุขภาพมากขึ้น เป็นการสร้างสุขภาวะและเป็นป้องกันโรค NCDs ได้อีกทางหนึ่ง  

 ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร 
และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 (๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ          (ไม่มี) 

 (๖) เรื่องที่เสนอใหม่                                                            จ ำนวน  ๒  เรื่อง 
     

 

 ๖.๑ รายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
(ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕) 
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   ผลกำรพิจำรณำ 
 ในการพิจารณารายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนของธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕  
ของที่ประชุมวุฒิสภา รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานสนับสนุนองค์กร (นายประสิชฌ์  วีระศิลป์) กับคณะได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 
 จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลงั 
ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
(นายลักษณ์ วจนานวัช) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ในช่วงปี ๒๕๖๕ ธพว.  
ยังคงมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นก่อนปี ๒๕๕๘ และเพ่ิมความระมัดระวัง 
ในการปล่อยสินเชื่อใหม่ รวมทั้ง มีการปรับทิศทางการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์  
ที่ก าหนดไว้ในกฏหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ “ให้ความรู้คู่เงินทุน” โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอีให้มีความเข้มแข็งก่อนให้บริการสินเชื่อ ซึ่งท าให้ ธพว.  
ขยายสินเชื่อได้อย่างมีคุณภาพและมีความเสี่ยงลดลง นอกจากนี้ ธพว. ยังได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
องค์กร การก ากับดูแลกิจการที่ดี และการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม  
อย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ ธพว. ฟ้ืนตัวดีขึ้นต่อเนื่อง คณะกรรมาธิการ  
มีข้อเสนอแนะต่อรายงานกิจการ งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 ๑. ธพว. ควรพิจารณาศึกษาเพ่ิมเติมว่ายังคงมีปัญหา อุปสรรค หรือข้อขัดข้องที่ส่งผลกระทบ 
ต่อการสนับสนุนลูกค้าหรือ Supply Chain ของลูกค้าในภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญอย่าต่อเนื่อง รวมทั้งพิจารณา
หาแนวทางการขยายสินเชื่อไปสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคพาณิชยกรรม และภาคเกษตรกรรม  
ในสัดส่วนเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือปรับพอร์ต (Portfolio) ด้านสินเชื่อของ ธพว. ให้เกิดความสมดุล ไม่กระจุกตัว 
อยู่เฉพาะในภาคบริการ และท าให้สามารถบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตได้ดียิ่งขึ้น   

 ๒. ธพว. ควรติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ            
จากสถานการณ์ COVID – 19 ภายใต้มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนของธนาคารแห่งประเทศไทย    
อย่างใกล้ชิด และหลังจากมาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ธพว. ควรจัดให้                  
มีมาตรการของ ธพว. ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหาการช าระหนี้  
ทั้งนี้ เพ่ือฟ้ืนฟูศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธพว. ควรแยกข้อมูลพอร์ต
หนี้เสียเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนปี ๒๕๕๘ ออกมาบริหารจัดการ ตั้งส ารองให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
และด าเนินการแก้ไขหนี้ด้วยวิธีพิเศษเป็นรายกรณี รวมถึงควรพิจารณาขายหนี้ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ 
และจ าหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นสูญด้วย        
 ๓. ธพว. ควรประสานความร่วมมือกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่ รวมทั้ง ควรพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมว่ายังคงมีปัญหา อุปสรรค หรือข้อขัดข้อง
ใดที่ส่งผลต่อการเข้าถึงกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs ของ ธพว. ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่ตามนโยบาย
ของรัฐบาล            
 ๔. ธพว. ควรปรับยุทธศาสตร์และพัฒนารูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่เ พ่ือสร้าง              
ความได้เปรียบในการแข่งขัน โดย transform การด าเนินงานเพ่ือยกระดับความสามารถขององค์กร               
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ (๑) เร่งรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล              
เพ่ือวางรากฐานและสร้างความมั่นคงให้แก่องค์กร (๒) ควรยกระดับการบริการและการบริหารงานสู่ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และ (๓) ควรยกระดับสมรรถนะหลักขององค์กรและตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ให้สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน         
 ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของที่ประชุม
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความเห็นและมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า เนื่องจาก SMEs มีส่วน
ส าคัญในการกระจายตวัทางธรุกิจของประเทศไทย จึงถือได้ว่า ธพว. มีส่วนส าคัญในการกระจายความเตบิโต
ในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากเป็นแหล่งสินเชื่อ ขณะนี้ SMEs ของประเทศไทยมีประมาณ ๓ ล้านราย  
ในเชิงกลยุทธ์จะเพ่ิมสัดส่วนการให้สินเชื่อเพ่ือเป็นการผลักดันทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น ควรกระจายการให้
สินเชื่อในระดับต่าง ๆ และในพ้ืนที่ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม ในส่วนการด าเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาล ควรตั้งบัญชีสาธารณะให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม และกรณี
ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งมีการผ่อนช าระเพ่ิมมากขึ้นท าให้สมาพันธ์ SMEs แห่งประเทศ
ไทยได้รับความเดือดร้อน จึงขอทราบว่าดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึน้เกิดจากประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ท าให้ ธพว. ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นด้วยหรือไม่      
 จากนั้น รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานสนับสนุนองค์กร (นายประสิชฌ์  วีระศิลป์) และคณะ ได้ตอบชี้แจง 
สรุปได้ว่า ปัญหาการให้บริการสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้ค่อนข้างเปราะบาง  
ธพว. ต้องมีการตั้งส ารองกรณีหนี้เสียตามที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด ซึ่งกระทบต่อผลการด าเนินงาน 
ของ ธพว. โดยตรง ปัจจุบัน ธพว. ส ารองเงินเกินกว่าหนี้เสียที่มี และมีกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก 
COVID - 19 ซึ่ง ธพว. ก็ได้ดูแล โดยมีภาระในการตั้งส ารองหนี้เสียเพ่ิมมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 
เช่น กระทรวงการคลัง อีกทั้งมีการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยโดยมีการกระจายให้ทั่วถึง และในส่วนของ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ธพว. ได้สนับสนุนในภาคอุตสาหกรรมขั้นพ้ืนฐานในครัวเรือน  
เช่น เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร โรงกลึง ส่วนการแก้หนี้เสียก่อนปี ๒๕๕๘ ปัจจุบันเหลือยอดนี้ประมาณ 
๘,๐๐๐ ล้านบาท มีการขายหนี้บางส่วนและปิดบัญชีท าให้หนี้มียอดลดลง และจะด าเนินการจนกว่าหนี้เสีย
จะหมดไป ตลอดจนมีการใช้ Mobile Application เพ่ือให้ลูกค้ารายย่อยเข้าถึง ธพว. ได้ง่ายขึ้น ในส่วน 
การร่วมลงทุนได้ให้ความส าคัญกับ SMEs โดยเฉพาะกลุ่ม Start Up ที่เกี่ยวกับอาหารและการผลิต 
ผู้ประกอบการต้องปรับตัวโดยสร้างระบบและจัดองค์กรเพ่ือรองรับธุรกิจที่ขยายตัว มีการให้ค าปรึกษา  
ด้านการตลาดและเทคโนโลยีจึงส่งผลให้มีผู้ประกอบการในกลุ่มนี้เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และยินดีให้การสนับสนุน
นโยบายภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีมากยิ่งขึ้น และโครงการสินเชื่อที่ ธพว. เป็นหน่วยร่วม  
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ส านักการประชมุ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 

ในการด าเนินงาน อัตราดอกเบี้ยตามโครงการจะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศ
ไทยได้มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย แต่ ธพว. ไม่ได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น ยังคงอัตราดอกเบี้ย
ตามเดิม   

 ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ 

 ส าหรับระเบียบวาระที่ ๖.๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน  

เลิกประชุมเวลำ ๑๖.๐๐ นำฬิกำ  
 
 
 


